
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  หอประชุมอ าเภอบ้านเหลื่อม  (หลังเก่า) 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอุดม    แท่นนอก  ประธานสภาเทศบาล  
๒. นายลิม เทศนอก   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกิตติ   นงนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๔. นางฉวีวรรณ   เหลื่อมสีจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  
๕. นางดวงรัตน์   บ ารุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล   
๖. นายธวัชชัย  อือนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายบุญหลาย  แท่นนอก  สมาชิกสภาเทศบาล  
๘. นายมงกต      ทานอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๙. นายรวม   สิบบุ่น   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๐. นางล าพวน  ไกรอ่ า   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๑. นายสมเพช  วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๒. นายสมผล   วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๓. นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น  เลขานุการสภาเทศบาล  
ผู้ไม่มาประชุม  
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมคิด  ฤาชา   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม  
๒. นายบัวเรียน  ทานอก   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม  
๓. นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม 
๔. นายเฉลิมศักดิ์  แท่นนอก                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม       
๕. นางแสงจันทร์   เรืองศรีใส  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเหลื่อม   
๖. นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
๗. นางสุขสันต์  สุขเจริญ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
๘. จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการ  และซ่อมบ ารุง  
๙. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
๑๐.นางสาววิยะดา  สายบัณฑิต  กรรมการชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่  ๒  
๑๑.นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
๑๒. นางสาววรรณิกา  จันรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
/๑๓. นางปริณ… 



 ๒ 

๑๓. นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
๑๔. นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  รองปลัดเทศบาล  
๑๕. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก             นิติกร 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
    ๑.๑ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 
นายอุดม  แท่นนอก  -  ด้วยอ าเภอบ้านเหลื่อมแจ้งว่าเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาก าหนดจัดหน่วย 
ประธานสภาเทศบาล     รับบริจาคโลหิต  มารับบริจาคโลหิต  ณ  อ าเภอบ้านเหลื่อม  ในวันที่  ๑๓   

   มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ หอประชุมอ าเภอบ้านเหลื่อม  จึงขอ 
   เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลร่วมบริจาคโลหิตในวันเวลาดังกล่าว 

ที่ประชุม   -  รับทราบ    
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี   
                                         พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕   

  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค า หรือข้อความใดในรายงานการ . 
  ประชุมหรือไม่   เชิญครับ 

ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม   
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือ จะขอแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    หรือไม่ 
ที่ประชุม                             -  ไม่มี 

นายอุดม   แท่นนอก - ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  
ประธานสภาเทศบาล    สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ที่ประชุม - มีมต ิ๑๑ เสียงรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
                สมัยสามัญ  สมัยที ่๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
                                           งดออกเสยีง  ๑  เสียง   
ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา  

๓.๑  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
นายอุดม     แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา   - ชี้แจง   
นายกเทศมนตรี  

 

/แบบขอเสนอ… 



 ๓ 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                              ทีส่ านกังานเทศบาลต าบลบา้นเหลื่อม 

                                                                             ต าบลบ้านเหลื่อม  อ าเภอบ้านเหลื่อม 
   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันท่ี   ๖   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ดังนี้             
หลักการ 

 

  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม    ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม/ แก้ไข  ครั้งที่  ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑   และแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม/ แก้ไข  ครั้งที่  ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒    ซึ่งเสนอโดยประชาชนท้องถิ่นและมาจากความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล  

ดังนั้น   เพ่ือให้งานด้านการบริการชุมชนและสังคม   และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน     
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม  ซึ่งยอดเงินสะสมที่
สามารถจ่ายได้   (ยอด  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒)  เป็นเงิน  ๑๗,๖๙๗,๕๑๐.๔๑ บาท  (สิบเจ็ดล้านหกแสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)   โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  เป็นเงิน  ๑,๔๔๓,๐๐๐.- บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน) มีรายการดังต่อไปนี้ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 งบลงทุน  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( AC) จากบริเวณวัดบ้านเหลื่อม - บ้าน
อาจารย์แจ่มศรี  ทองอินทร์  ชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่ ๑  งบประมาณ ๘๘๙,๐๐๐ บาท  (แปดแสนแปดหม่ืนเก้าพัน
บาทถ้วน) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( AC)  จากบริเวณวัดบ้านเหลื่อม - 
บ้านอาจารย์แจ่มศรี  ทองอินทร์  ชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่ ๑   หมู่ที่  ๑  ตําบลบ้านเหลื่อม ปริมาณงานก่อสร้าง  ปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( AC)  ขนาดกว้าง ๕.๐๐  เมตร ยาว ๕๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่                  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC)  ไม่น้อยกว่า ๒,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย   (กองช่าง)  

 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่ ๑  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ล าดับที่  ๑  หน้า ๓) 

/๒. โครงการ… 
 



 ๔ 
 

 ๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( AC)  บ้านตลาด   ชุมชนร่วมคิดร่วมท า    
หมู่ที่ ๒   ต าบลบ้านเหลื่อม   งบประมาณ ๕๕๔,๐๐๐ บาท   (ห้าแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านตลาด ชุมชนร่วมคิดร่วมทํา    
หมู่ที่ ๒   ตําบลบ้านเหลื่อม   

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายพงษ์ศักดิ์  เลาวัณย์ศิริ  ถึงบ้านนางดวง   นนทริ  ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร   หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ( AC) รวมไม่น้อยกว่า ๙๙๕.๐๐ 
ตารางเมตร   

ช่วงที่ ๒    จากลานจอดรถตลาดสด  ถึงห้วยโสกคอม   ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร    ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร      
หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) รวมไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร    

 ช่วงที่ ๓   จากร้านกํานันอิ๋ว  ถึงบ้านนายสิงห์  นนทริ   ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร    ยาว ๔๘.๐๐ เมตร   หนา 
๐.๐๕ เมตร   หรือมีพ้ืนที่ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( AC) รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( AC) รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน ๑ ป้าย   (กองช่าง)  

 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑   
ยุทธศาสตร์ที่   ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท.ที่ ๑   ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ล าดับที่  ๑๑  หน้า ๑๒-๑๓) 

เหตุผล 
 ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดระบบบริการสาธารณะ  และการอ านวยความสะดวกในด้านการบริการชุมชน
และสังคม   เพ่ือประโยชน์ของประชาชน   สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  ที่ต้องการให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามแผนงาน  โครงการที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนใน
พ้ืนที่    ซ่ึงเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม   
พร้อมทั้งเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน    จึงขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  ๔ )  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๙  ต่อไป  
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                 (ลงชื่อ)    สมคิด    ฤาชา     ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                                  นายกเทศมนตรี 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 

นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น - ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก  
เลขานุการสภาเทศบาล เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
 ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

/(๑) ให้กระทํา… 



 ๕ 

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

    - พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับท่ี ๑๔)    
 พ.ศ. ๒๕๖๒   

มาตรา ๕๐  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลมีหน้าที่     
ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้  
  (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
วรรคสอง  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  
 มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนดังนี้  

(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
นายอุดม  แท่นนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
 

/นายบุญ... 
 



 ๖ 

นายบุญหลาย  แท่นนอก  -ในนามของสมาชิกสภาเทศบาลเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโครงการที่นายกเทศมนตรี  
สมาชิกสภาเทศบาล   เสนอขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  เพราะท่ีผ่านมาประชาชนได้รับความสะดวกใน  

 การสัญจร  แต่อยากทราบว่าอีก  ๒  โครงการ  คือโครงการปรับปรุงผิวจราจร             
 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC)  สายบ้านนางทองก้าน  เวฬุวนารักษ์ – ศาลปู่ตา   
 และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายทางเข้าบ้านดอน 
 ทอง  เหตุใดจึงไม่น าเข้าขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ครับ  

นายธวัชชัย  อือนอก  - ขอสนับสนุนโครงการที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายมงกต  ทานอก  - ขอสนับสนุนทุกโครงการที่เสนอต่อที่ประชุมเพราะเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ประชาชนในพื้นท่ี  แต่มีข้อสงสัยว่าทั้งสองโครงการงบประมาณท่ีขออนุมัติไม่  

  เป็นไปตามแผน  และงบประมาณลดลงจากท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา เพราะเหตุ 
   ใด 

นายบัวเรียน  ทานอก  -  ส าหรับโครงการที่พิจารณาน าเข้าขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมนั้น  ทางเทศบาลเห็น  
รองนายกเทศมนตรี     ว่า สภาพถนนเดิมชํารุด  อาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรได้  จึงพิจารณาเสนอขอ 

   อนุมัติเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมก่อน  ส่วนโครงการที่ยังไม่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
   เนื่องจากเห็นว่ายังไม่จําเป็นเร่งด่วนครับ  ในส่วนของงบประมาณท่ีขออนุมัติไม่  
   เป็นไปตามแผนนั้น  เนื่องจากประมาณการราคาท่ีขออนุมัติใช้เงินสะสมในครั้งนี้  
   ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน  จึงสามารถขออนุมัติเท่าจํานวนที่ประมาณการ  
   ได้ครับ  ส่วนรายละเอียดขอให้หัวหน้าฝ่ายการโยธาได้ชี้แจงครับ 

นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์ -    สําหรับงบประมาณที่ขออนุมัติเป็นราคาที่ได้จากการประมาณการล่าสุดก่อนจะ   
หัวหน้าฝ่ายการโยธา     นําเข้าบรรจุในระเบียบวาระซึ่งราคาน้ํามันลดลงจากการประมาณการราคาเพ่ือ  

   นําเข้าแผนพัฒนา  จึงทําให้งบประมาณลดลงครับ 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ -  อยากให้มีการคิดประมาณการราคาเป็นช่วงๆจะได้มั้ยคะ  
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์ -    การประมาณการราคาหากจะแยกเป็นช่วงต้องใช้เวลาครับ  เหตุผลที่โครงการ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา     ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC)  บ้านตลาด   ต้อง 

   แบ่งเป็นช่วงเนื่องจากความกว้างของถนนแต่ละช่วงไม่เท่ากันจึงต้องแบ่งช่วงตาม  
   ความกว้างของถนนครับ 

ที่ประชุม    - รับทราบ  
นายอุดม  แท่นนอก   - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม    - ไม่มี  
นายอุดม  แท่นนอก  - หากไมม่ีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หาก  
   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม   โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   - มีมติ  ๑๑  เสียงอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   งดออก 

  เสียง  ๑  เสียง 
 

/๓.๒  ขอ... 



 ๗ 

๓.๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กองการประปา) 
นายอุดม     แท่นนอก   - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา   - ชี้แจง   
นายกเทศมนตรี   

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                              ทีส่ านกังานเทศบาลต าบลบา้นเหลื่อม 

                                                                             ต าบลบ้านเหลื่อม  อ าเภอบ้านเหลื่อม 
   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันท่ี   ๖   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กองการประปา) 
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ดังนี้             
หลักการ 

  ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม    ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และ
แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม/ แก้ไข  ครั้งที่  ๔  พ.ศ. ๒๕๖๒    ซึ่งเสนอโดยประชาชนท้องถิ่น
และมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล  

ดังนั้น   เพ่ือให้งานด้านการบริการชุมชนและสังคม   และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน     
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม  ซึ่งยอดเงินสะสมที่
สามารถจ่ายได้   (ยอด  ณ  วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒)  เป็นเงิน  ๓,๓๒๗,๘๙๘.๗๑ บาท  (สามล้านสามแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)   โดยขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้  เป็นเงิน  
๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) มีรายการดังต่อไปนี้ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 งบลงทุน  
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 - โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากบ้านนายอุทัย  หาญนอกถึงบ้านนางค าเบา  พรานกลาง  ชุมชนบ้าน
หนองใหญ่  หมู่ที่  ๔  ต าบลบ้านเหลื่อม  งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  (หกหม่ืนบาทถ้วน) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่า โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากบ้านนายอุทัย  หาญนอกถึงบ้านนางคําเบา  พรานกลาง   
ชุมชนบ้านหนองใหญ่  หมู่ที่  ๔  ตําบลบ้านเหลื่อม   ปริมาณงาน  วางท่อ pvc ชั้น  ๘.๕  ขนาด Ø ๒ นิ้ว  ความยาว  
๓๐๐.๐๐  เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) (กองการประปา)  

/ตั้งจ่ายจาก... 



 ๘ 

 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่ ๑  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ล าดับที่  ๕  หน้า ๗) 

เหตุผล 
 ดังนั้น   เพ่ือให้การจัดระบบบริการสาธารณะ  ด้านสาธารณูปโภค  การประปา และเป็นการอ านวย
ความสะดวกในด้านการบริการชุมชนและสังคม     เพ่ือประโยชน์ของประชาชน   สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน  ที่ต้องการให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน  โครงการที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง   และเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนในพื้นท่ี    ซ่ึงเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม   พร้อมทั้งเป็นการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน    จึงขออนุมัติ ใช้
จ่ายเงินสะสม  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม            
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ  ๘๙  ต่อไป  

             ขอแสดงความนับถือ 

                                                 (ลงชื่อ)    สมคิด    ฤาชา)     ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                                  นายกเทศมนตรี  
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น - ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก  
เลขานุการสภาเทศบาล เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
 ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

 
/ทั้งนี ้ให้… 



 ๙ 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

    - พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับท่ี ๑๔)    
 พ.ศ. ๒๕๖๒   

มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการ
ใดๆในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้   
  (๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนดังนี้ 

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
นายอุดม  แท่นนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญหลาย  แท่นนอก  - เห็นด้วยอย่างยิ่งและดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่จะท่อน้ าประปาเข้าไปถึง  
สมาชิกสภาเทศบาล    และได้ใช้น้ าประปาอย่างสะดวกและท่ัวถึง   ส่วนเรื่องท่ีเห็นว่าควรด าเนินการ 

  อย่างเร่งด่วนอีกโครงการหนึ่งคือโครงการเทคอนกรีตถนนบริเวณทางเข้าประปา   
  ไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้เม่ือไร  เพราะสภาพถนนทางเข้าประปาปัจจุบันเละ  
  มากเป็นหลุมเป็นบ่อ  การเข้าไปโรงผลิตประปามีความล าบาก  และเพ่ือจะได้เกิด  
  ความสะดวกในการเข้าไปท างานที่โรงผลิตประปา  และเป็นหน้าเป็นตาหากว่ามี 
  หน่วยงานอื่นเข้าไปเยี่ยมชมโรงผลิตประปา 

นายธวัชชัย  อือนอก  - เห็นด้วยกับโครงการนี้ครับ  แต่อยากให้พิจารณาในส่วนของการวางท่อว่าจะวาง  
สมาชิกสภาเทศบาล    แนวใด  ซึ่งไม่ควรจะอยู่ในรางระบายน้ า  ควรจะเป็นท่อเมนต์สายน าร่องที่อยู่บน  

  รางระบายน้ า  เพราะจะสะดวกในการดูแลรักษามากกว่าครับ 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ส าหรับถนนทางเข้าโรงผลิตประปานั้นปัจจุบันเป็นถนนดิน  และอยู่ในช่วงฤดูฝน  
ปลัดเทศบาล   ประกอบกับมีรถบรรทุกขน  สารส้ม- คลอรีน เข้าไปส่งที่โรงผลิตจึงท าให้ถนน   

  ขรุขระไม่สะดวกในการสัญจรไปมา  และเรื่องนี้ได้มีการหารือกับทางหัวหน้าฝ่าย  
  ฯ  เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณว่าจะใช้เงินสะสมได้หรือไม่   เมื่อพิจารณาแล้วเห็น  
  ว่าเป็นถนนที่ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์  แต่เป็นการใช้ประโยชน์  ส าหรับการ 
  เข้าปฏิบัติงาน   หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ าประปา  จึงมิใช่การ 
  บริการสาธารณะที่จะขอใช้จ่ายเงินสะสมได้  แต่มีแผนงานว่าจะบรรจุลงใน 
  งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 ส่วนการวางท่อในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีรางระบายน้ า  และขนาดท่อ   
  ก าหนด Ø  ๒ นิ้ว  ไม่ได้มีขนาดใหญ่คงไม่มีปัญหาในเรื่องพ้ืนที่ที่จะวางท่อครับ  

/นายอุดม ...  



 ๑๐ 

นายอุดม  แท่นนอก   - มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม    - ไม่มี  
นายอุดม  แท่นนอก  - หากไมม่ีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากท่ีประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (กองการประปา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรี  
   เสนอ หรือไม่  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม        

  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   - มีมติ  ๑๑  เสียงอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (กองการประปา) ตามท่ี  

  นายกเทศมนตรีเสนอ  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
๓.๓  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย       
       ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

นายอุดม     แท่นนอก    -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา    -  ชี้แจง   
นายกเทศมนตรี    

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                  ทีส่ านกังานเทศบาลต าบลบา้นเหลื่อม 

วันที่   ๖   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้            

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไป
แล้วนั้น   เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม    มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  มีรายการดังต่อไปนี้  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  

  ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน  

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
(๑) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                 ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท             หน้า ๑๑/๗๐ 
 

/ค าชี้แจง… 



 ๑๑ 

ค าชี้แจงเดิม   
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                          ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   จ านวน  ๒  หลังๆละ  ๕,๐๐๐  บาท  จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
๑. ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น 
๒. บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้ 
๓. ในตู้มีแผ่นชั้น  ๒  แผ่น  สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ 
๔. มีล้อเลื่อน 
๕. ได้รับมาตรฐาน  มอก. ฯลฯ 

ค าชี้แจงท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก                          ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   จ านวน  ๒  หลังๆละ  ๕,๐๐๐  บาท  จัดซื้อตาม

ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

๑. ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น 
๒. บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้ 
๓. ในตู้มีแผ่นชั้น  ๒  แผ่น  สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ 

(๒) โพเดียม                 ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท             หน้า ๑๒/๗๐ 
ค าชี้แจงเดิม   
โพเดียม    ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียม    จ านวน  ๒  ตัว  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้

ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
๑. เป็นโพเดียมบรรยายแบบยืน 
๒. ท าจากไม้สัก ฯลฯ 

ค าชี้แจงท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
โพเดียม    ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโพเดียม    จ านวน  ๒  ตัวๆละ  ๕,๐๐๐  บาท  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
๑. เป็นโพเดียมบรรยายแบบยืน 
๒. ท าจากไม้ ฯลฯ 

๒. แผนงานสาธารณสุข 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  งบลงทุน  

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

/ตู้เหล็กเก็บ... 



 ๑๒ 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร                 ตั้งไว้  ๒๔,๐๐๐  บาท             หน้า ๓๘/๗๐ 
ค าชี้แจงเดิม   
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร                          ตั้งไว้  ๒๔,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   ๓๒  ช่อง  จ านวน   ๔ หลัง  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
๑. เป็นตู้เหล็ก  ๔  ชั้นๆละ  ๘  ช่อง 
๒. มีล้อเลื่อน 
๓. ได้รับมาตรฐาน  มอก. ฯลฯ 

ค าชี้แจงท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร                          ตั้งไว้  ๒๔,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   ๓๒  ช่อง  จ านวน   ๔ หลังๆละ  ๖,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
๑. เป็นตู้เหล็ก  ๔  ชั้นๆละ  ๘  ช่อง 
๒. มีล้อเลื่อน 

เหตุผล 
  เนื่องจากคุณลักษณะพ้ืนฐานของครุภัณฑ์ส านักงานตามท่ีก าหนดไว้  ไม่สามารถจัดหาได้ตาม
ท้องตลาดและตามราคาท้องตลาด  เพ่ือให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล      
   จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล   เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๒ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓          
ข้อ  ๒๙   ต่อไป 
                                                 (ลงชื่อ)    สมคิด    ฤาชา       ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเหลื่อม 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
เลขานุการสภาเทศบาล   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  
                                             ๒๕๔๓                

ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า   
  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ  
  เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

/นายธวัชชัย...   
 



 ๑๓ 

นายธวัชชัย  อือนอก -  มีความสงสัยในการก าหนดคุณสมบัติของตู้เอกสารที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี  
สมาชิกสภาเทศบาล    มาตรฐานครุภัณฑ์  และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆท่ีต้องมีตรารับรองมาตรฐาน  

  ครับ  เช่นเครื่องเสียง  คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ส าหรับรายการครุภัณฑ์ท่ีขออนุมัติเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่  
ปลัดเทศบาล     ต้องมีการรับรองมาตรฐาน  การก าหนดให้มีการรับรองมาตรฐาน  มอก. จึงท าให้  

  จัดหาพัสดุไม่ได้  เครื่องเสียงนั้นหากซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายจะมี  มอก. รับรอง 
  อยู่แล้ว  เว้นแต่ซื้อจากการร้านที่ประกอบขึ้นเอง   ส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใน   
  การจัดหานั้นมีในมาตรฐานการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงเทคโนโลยีฯก าหนด 
  อยู่แล้วครับ 

นายอุดม  แท่นนอก -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก -  ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  

  ตามรายการที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็น 
  ว่าควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ                         
  โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม - มีมติ  ๑๑  เสียงอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  
        ตามรายการท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

๓.๔ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายอุดม     แท่นนอก   - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา   - ชี้แจง   
นายกเทศมนตรี   

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                                  ทีส่ านกังานเทศบาลต าบลบา้นเหลื่อม 

วันที่   ๖   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้         

/  หลักการ… 
  



 ๑๔ 

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒         
ไปแล้วนั้น   เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม    มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ.๒๕๖๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ และไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีรายการดังต่อไปนี้ 

๑.การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
  แผนงานบริหารทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน  

หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
พัดลมตั้งพื้น สี่ขา                   ตั้งไว้   ๑4,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น สี่ขา จ านวน  ๔ ตัวๆละ  ๓,๕00  บาท   เป็นเงินจ านวน                

๑4,000  บาท 
             มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน   ดังนี้ 
 - ใบพัดขนาด   ๒๒ นิ้ว  
 - ปรับระดับแรงลมได้  
 - มอเตอร์อลูมิเนียม  

(ส านักปลัดเทศบาล) (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ)์  (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ. 2561 – 2564 หน้า ๔๒๙  ลําดับที่  ๗  และเปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่  ๓ /๒๕๖๑ ลําดับที่  ๔  หน้า  ๓๘ ) 
*** รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๔,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน ) *** 

๒. โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน  

หมวด  ค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
พัดลมตั้งพื้น                   ตั้งไว้   ๑4,000  บาท       หน้า ๑๒/๗๐  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   ๑๔,๐๐๐   บาท 
 โอนลดครั้งนี้               ๑๔,๐๐๐   บาท   
 ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                          -         บาท   

*** รวมโอนลด งบประมาณทั้งสิ้น  ๑๔,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน ) *** 
 

/เหตุผล… 
 
 

 



 ๑๕ 

เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม ได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒          
โดยให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  และเปลี่ยนแปลงครั้งที่  3/2561  เพ่ือรองรับความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ   และเพ่ือให้การจัดหาพัสดุสําหรับใช้ในงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆของเทศบาล  เป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี      
   ดังนั้นจึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล   เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.
256๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งเป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3)  พ.ศ. 2543  ข้อ  27   ต่อไป 
                                                 (ลงชื่อ)   สมคิด    ฤาชา)      ผู้เสนอ 
                                                               (นายสมคิด    ฤาชา) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเหลื่อม  

นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
เลขานุการสภาเทศบาล    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  
                                            ๒๕๔๓                

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอุดม  แท่นนอก -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายบุญหลาย  แท่นนอก  - ราคางบประมาณที่ตั้งไว้มีการสอบถามจากทางร้านค้ารึยังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด - เป็นการสืบราคาทางอินเตอร์เนต   โดยคิดรวมราคาค่าขนส่งค่าภาษีโดยประมาณ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   ค่ะ  
นายอุดม  แท่นนอก -  มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นายอุดม  แท่นนอก -  หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ผมขอมติที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาล ว่าจะอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    
                                           พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ                     
                                           หรอืไม่  หากสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ี 
      นายกเทศมนตรีเสนอ   โปรดยกมือครับ 

 
/ที่ประชุม... 



 ๑๖ 

ที่ประชุม    - มีมต ิ ๑๑  เสียงอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
      พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหมต่ามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ                                
      งดออกเสียง ๑ เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล                    
     บ้านเหลื่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  รอบเดือนเมษายน   
     พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)  

นายสมคิด  ฤาชา  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
นายกเทศมนตรี            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 

  ๒๕๖๑   ข้อ  ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี   
  อ านาจหน้าที่  ดังนี้  

    (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ  
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่  
เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ 
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง 
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการติดตามและ 
 ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
          ๒๕๖๒  รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑–  
          มีนาคม  ๒๕๖๒ )  มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็น 
          เพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ 

ที่ประชุม   - ไม่มี /รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕    กระทู้  
                                 ๑) ขอทราบความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง  
นายอุดม   แท่นนอก   - ขอเชิญนายมงกต  ทานอก 
ประธานสภาเทศบาล   
นายมงกต  ทานอก  - ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
สมาชิกสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๖๑  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม                   
     ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม (แห่งใหม)่    
     ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการใดๆหรือยัง  ขอทราบความคืบหน้าในการ 
     ด าเนินการด้วยครับ  
นายบัวเรียน  ทานอก - การด าเนินการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง  เมื่อสองวันที่ผ่านมามีบันทึก  
รองนายกเทศมนตรี   ขออนุมัติจ้างออกแบบมาแล้ว  ส่วนเหตุแห่งความล่าช้าขอเชิญฝ่ายช่างชี้แจงครับ  

/นายสายันต์...  . 
 



 ๑๗ 

นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์ - ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา    ๒๕๖๐มาตรา  ๔ กําหนดนิยามของ  “งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้าง  

     อาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด  และการซ่อมแซม ต่อ  
     เติม ปรับปรุง รื้อถอน  หรือการกระทําอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร   
     สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงาน  
    ก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า  ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น                        

นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์     - ประกอบหนังสือสั่งการ  แนวทางปฏิบัติกําหนดให้งานก่อสร้างจะต้องมีแบบ 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา      รูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

       โดยข้อบงัคับสภาวิศวกร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ   
                         วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 กําหนดขอบเขต 

         และความสามารถแบ่งตามประเภทของงาน  งานก่อสร้างโรงจอดรถสาธารณะ 
         เป็นอาคารสาธารณะตอ้งใช้วิศวกรระดบัสามัญวิศวกรเป็นผูอ้อกแบบและ  

        คํานวณ  ทีผ่่านมาไดด้าํเนนิการติดตอ่วิศวกร  รวมทัง้ราคาค่าออกแบบ     
                                     ปจัจบุนัไดต้ดิต่อวิศวกรและไดว้ิศวกรทีจ่ะออกแบบและคํานวณราคา 
       แล้ว จงึไดทํ้าร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบ  และเสนอขออนมัุติจา้ง  โดย  
       กําหนดส่งงาน  ๑๕  วันหลังจากนั้นก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ครับ  

นายมงกต  ทานอก   - เหตุผลที่ต้องมาตั้งกระทู้ถามเนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นงบประมาณ ปี พ.ศ.  
สมาชิกสภาเทศบาล    ๒๕๖๑  ที่ขอกันเงินไว้  หากไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเบิก  
      จ่ายเงนิไดห้รอืไม่  ขอให้ค านงึถึงเรื่องนีด้ว้ยครับ  
นายอุดม  แท่นนอก  -  ส าหรับเงื่อนไขในการจ้างออกแบบเมื่อเป็นหน่วยงานของรัฐ  เหตุใดจึงต้อง  
ประธานสภาเทศบาล     จ้างออกแบบครับ  นายช่างของเราไม่สามารถออกแบบได้เลยหรือ  
นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์     - ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ   
หัวหน้าฝ่ายการโยธา     วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 กําหนดขอบเขต 
      และความสามารถแบ่งตามประเภทของงาน  ไม่เหมือนกัน   โดยวิศวกรมีทั้ง  
      แบบ ภาคีวิศวกร  สามัญวิศวกร  และวุฒิวิศวกร  ช่างที่ปฏิบัติงานอยู่มีเพียงรอง 
      ปลัดเทศบาล ที่มีใบประกอบวิชาชีพประเภท ภาคีวิศวกร  แต่ไม่สามารถ 
      ออกแบบอาคารสาธารณะได้ครับ  
ที่ประชุม    - รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืนๆ   

นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใด   หรือข้อแนะน าใดหรือไม่  ถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล              

นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - อยากให้ตัดแต่งกิ่งไม้และจัดให้มีคนตามเก็บกวาดตามรถขยะค่ะและทางโรงเรียน  
สมาชิกสภาเทศบาล          ชุมชนบ้านเหลื่อมฝากเรื่องถังขยะแยกประเภทอยากให้น ามาตั้งใกล้ๆโรงเรียน  

  เพ่ือให้นักเรียนได้แยกขยะค่ะ 
นายมงกต  ทานอก   - ขอน าเรียนปรึกษาเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เนื่องจากปัจจุบันไม่มี  
สมาชิกสภาเทศบาล     เวรยามเฝ้าเกรงว่าทรัพย์สินจะสูญหาย  อยากให้จัดเวรยามเฝ้าศูนย์พัฒนาเด็ก  

   เล็กเหมือนเดิมครับ  และขอขอบคุณที่ได้น าทรายไปปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์  
   เด็กเล็ก  และเรื่องสุดท้ายจากการประชาคมต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา  ๕  ปี   

/ มีการระ... 



 ๑๘ 
 

   มีการระดมความคิดเห็น  รวบรวมจุดอ่อน-จุดแข็ง  ภาพรวมแล้วสิ่งที่ประชาชน 
   ต้องการด าเนินการมากท่ีสุดคือการขุดลอกหนองใหญ่ครับ  ขอฝากคณะผู้ที่  
   เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายธวัชชัย  อือนอก    - ขอให้เพ่ิมโครงการขุดลอกหนองใหญ่ลงในแผนพัฒนาและช่วยด าเนินการด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล     ครับ  
นายบุญหลาย  แท่นนอก   - อยากให้ช่วยด าเนินการเปลี่ยนถังขยะที่ช ารุด  ให้ช่วยตรวจสอบดูว่าครัวเรือน  
สมาชิกสภาเทศบาล     ใดที่ถังขยะช ารุดให้ช่วยเปลี่ยนให้ด้วยครับ  
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ส าหรับเรื่องการเปลี่ยนถังขยะแทนถังขยะที่ช ารุดนั้น  เนื่องจากทางกรมส่งเสริม  
ปลัดเทศบาล       การปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะเพ่ือลดขยะใน  

  ครัวเรือน  จึงต้องลดจ านวนถังขยะด้วย  จึงเป็นปัญหาในการจัดหาถังขยะแทน 
  ถังขยะท่ีช ารุด  หากครัวเรือนใดมีความต้องการถังขยะขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์  
  ว่าให้มายื่นค าร้องที่ส านักงานเทศบาลจะได้อธิบายเหตุผลความจ าเป็นและ 
  นโยบายให้ประชาชนได้เข้าใจ  และปัญหาเรื่องการเก็บขยะที่เป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่   
  เคยเรียกคนงานเก็บมาสอบถามแล้ว  ทางคนงานชี้แจงว่าเนื่องจากรถขยะเป็น  
  ระบบบีบอัดไฮดรอลิค  หากน าก่ิงไม้ใหญ่ทิ้งลงไปจะไม่สามารถบีบอัดได้ระบบท่อ  
  จะแตกเสียหาย  แต่ทางเทศบาลจะมีรถขยะคันเล็กท่ีสามารถเก็บก่ิงไม้ประเภทนี้  
  ได้   หากชุมชนใดจะตัดกิ่งไม้ใหญ่ควรแจ้งให้ทางเทศบาลทราบจะได้น ารถขยะ  

   คันเล็กไปบริการครับ 
ส่วนการจัดหาถังขยะแยกประเภทให้โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 

  ทางเทศบาลคงด าเนินการจัดหาให้ไม่ได้  ต้องด าเนินการในรูปแบบของ  
  โครงการให้ความรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาสาธิต  และฝึกปฏิบัติครับ 

นายอุดม  แท่นนอก  - ผมขออนุญาตใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล  อยากให้ช่วยด าเนินการตัด  
ประธานสภาเทศบาล    ต้นไม้ริมทาง  เพราะช่วงนี้เข้าหน้าฝนต้นไม้ขึ้นปกคลุมริมทางท าให้มองไม่เห็น   

  เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน  ขอให้ช่วย 
  ด าเนินการตัด  ตกแต่งและท าความสะอาดด้วยครับ 

นายสมเพช  วอนอก  - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเมรุวัดบ้านเหลื่อมดับหลายวันแล้วขอให้ช่วยซ่อมแซม  
สมาชิกสภาเทศบาล     ด้วยครับ  และถนนเส้นหลังวัดที่ช ารุดตอนนี้เป็นหลุมกว้างและลึกขอให้  

   ด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - ส าหรับการขุดลอกหนองใหญ่  หากไม่มีที่ทิ้งดินทางโรงเรียนชุมชนชุมชนบ้าน-
สมาชิกสภาเทศบาล    เหลื่อมต้องการดินค่ะสามารถน าไปท้ิงบริเวณด้านหลังได้ค่ะ  และอยากให้มีการ  

  ติดตั้งสัญญาณเตือนบริเวณทางลงบ้านดอนทองเพราะปัจจุบันไม่มีป้ายสัญญาณ 
  เตือนเลยค่ะ 

 
/นายบัวเรียน ...  

 
 



 ๑๙ 

นายบัวเรียน  ทานอก  - ส าหรับการจัดคนงานเดินกวาดตามหลังรถขยะ  ปัจจุบันเนื่องจากคนงาน  
รองนายกเทศมนตรี    มีจ านวนไม่เพียงพอ  จึงไม่สามารถจัดคนเก็บขยะตามรถขยะได้ครับ  

      ส าหรบัเรือ่งการขุดลอกหนองใหญจ่ะน าโครงการมาขออนมัุติต่อทีป่ระชุมในการ  
  ประชุมสมัยต่อไปครับ  ส่วนเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้ให้ทางงานป้องกันฯ 
  จัดเวรยามเฝ้าต่อไปครับ   ส่วนการตัดตกแต่งต้นไม้ริมทางจะให้คนงาน 
  ด าเนินการโดยด่วนครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  แท่นนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล    หรือไม่  ถ้ามีเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นายอุดม  แท่นนอก - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    เราก็ได้ด าเนินการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล                  มาเป็นเวลาพอสมควร  และครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม    

            ประชุม  กระผมขอปิดประชุม  ขอบคุณครับ  
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 

(ลงชื่อ)    พิมลพรรณ  รานอก      จดรายงานการประชุม 
                                            (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                              ต าแหนง่นิติกรช านาญการ 
 
 

                                     (ลงชื่อ)   โอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่    ๑๘    มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 
ดวงรัตน์  บ ารุงนอก                                  สมผล  วอนอก                                                         ฉวีวรรณ   เหลื่อมสีจันทร์ 
(นางดวงรัตน์  บ ารุงนอก)               (นายสมผล  วอนอก)   (นา งฉวีวรรณ   เหลื่อมสีจันทร์)        
   ประธานกรรมการ           กรรมการ               กรรมการ 
 
 
 
     


